



BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
VĂN PHÒNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2015

THƯ

**gửi cán bộ, công chức, viên chức
và người lao động làm công tác văn thư, lưu trữ**

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946 - 03/01/2016), thay mặt lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, tôi xin gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang làm công tác văn thư, lưu trữ tại Văn phòng Trung ương Đảng, văn phòng các cấp uỷ, cơ quan, tổ chức đảng và tổ chức chính trị - xã hội lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Phát huy truyền thống Văn phòng cấp uỷ và của ngành Lưu trữ Việt Nam, những năm qua, các đồng chí đã có nhiều cố gắng làm tốt công tác văn thư; bảo quản, bảo vệ tuyệt đối an toàn khối lượng lớn tài liệu lưu trữ - một loại tài sản đặc biệt, vô cùng quý giá của Đảng và dân tộc ta; bảo đảm yêu cầu khai thác, sử dụng tài liệu, phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội. Thay mặt lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, tôi biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những đóng góp thiết thực của các đồng chí.

Trước những yêu cầu cao của quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc những năm tới đây, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, kịp thời phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng, tôi mong rằng, mỗi đồng chí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm công tác văn thư, lưu trữ của Văn phòng Trung ương Đảng, văn phòng các cấp uỷ, cơ quan, tổ chức đảng và tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phấn đấu, phát huy truyền thống đoàn kết, tận tụy, yêu nghề, tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập nâng cao trình độ, ứng dụng tiên bộ khoa học - công nghệ, làm cho công tác văn thư, lưu trữ ngày càng hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển chung của đất nước.

Nhân dịp này, lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo các tỉnh uỷ, thành uỷ, ban, ngành, đoàn thể đã quan tâm, tạo điều kiện để nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ của văn phòng các cấp uỷ, cơ quan, tổ chức đảng và tổ chức chính trị - xã hội thời gian qua. Mong rằng, sẽ tiếp tục đón nhận sự quan tâm của các đồng chí đối với công tác này trong thời gian tới.

Xuân mới Bính Thân - 2016 sắp đến, chúc các đồng chí cùng gia đình mạnh khoẻ, hạnh phúc và giành nhiều thắng lợi mới.

Thân ái,

Trần Quốc Vượng
BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
CHÁNH VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG